



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๐๕

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๒๕๘

ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนเดิม ให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการพัฒนาแบบบูรณาการการทำงานหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์การเกษตร และองค์กรเอกชน โดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลักซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดทำคู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบให้กลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน สามารถเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้โดยตรงกับที่ทำการปกครองจังหวัด อันจะนำไปสู่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงให้แจ้งคู่มือและแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ พิจารณาดำเนินการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ได้จากเว็บไซต์ www.dla.go.th ในหัวข้อหนังสือราชการ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือทางเว็บไซต์ www.chumchon.go.th ในหัวข้อการเข้าร่วมโครงการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสอาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
รับ 11619
วันที่ 27 พ.ค. 2556

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๒๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
เลขที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๖
วันที่

เรื่อง การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ

เวลา จำนวน ๑ ชุด

ด้วย รัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนเดิม ให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการพัฒนาระบบบูรณาการการทำงานหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์การเกษตร และองค์กรเอกชน โดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดทำคู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอความร่วมมือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบให้กลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน สามารถเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้โดยตรงกับที่ทำการปกครองจังหวัด อันจะนำไปสู่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

- (๑) แจกคู่มือและแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ พิจารณาดำเนินการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
- (๒) ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประสานงานสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ในการเสนอโครงการกับที่ทำการปกครองจังหวัด

ทั้งนี้สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.dla.go.th ในหัวข้อหนังสือราชการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือทางเว็บไซต์ www.chumchon.go.th ในหัวข้อการเข้าร่วมโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ธ.อม

(นายไพฑูริย์ เดชมรรธัญ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒,๔๑๒๓ โทรสาร ๔๑๒๔